



ที่ กษ ๐๕๐๕.๖.๑/๑๐๙

ด้านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
อาคารศูนย์บริการเขตปลอดอากร  
ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

๑ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติ ขั้นตอนการสำแดงหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำเพื่อการส่งสัตว์น้ำออกนอกราชอาณาจักร (Aquatic Animal Health certificate) ต่อด้านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เรียน ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าประมง และตัวแทนออกของ

ตามที่ ประเทศปลายทางนำเข้าสินค้าประมง ได้มีการร้องขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำเพื่อการส่งสัตว์น้ำออกนอกราชอาณาจักร (Aquatic Animal Health certificate) จากประเทศไทย โดยมีกรมประมงเป็นหน่วยงานผู้ให้การตรวจสอบและรับรอง อีกทั้ง ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๗ กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด้านตรวจสัตว์น้ำเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องชนิดและปริมาณสัตว์น้ำที่จะส่งออกกับรายการที่ปรากฏในหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ นั้น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการสำแดงหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ ที่มีรายการชนิดและปริมาณสัตว์น้ำน้อยกว่าการขออนุญาตส่งออกจริง หรือ หนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ ปลอม หรือ หนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ ที่ถูกใช้ซ้ำ ต่อประเทศปลายทางที่ร้องขอ นั้น ซึ่งประเด็นเหล่านี้ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและมาตรฐานของการตรวจสอบการส่งออกสินค้าประมงของประเทศไทย ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อประเทศปลายทางนำเข้าสินค้าประมง เป็นผู้พบความผิดปกติข้างต้น และแจ้งกลับมายังประเทศไทยเพื่อขอให้ตรวจสอบยืนยัน ส่งผลให้อาจเกิดการชะลอหรือหยุดการนำเข้าสินค้าประมงจากประเทศไทยได้

ในการนี้ ด้านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขอแจ้งให้ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าประมง และตัวแทนออกของ ที่ส่งออกสินค้าประมงไปยังประเทศปลายทางที่ร้องขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ ต้องยื่นสำเนาหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ พร้อมรับรองสำเนาอย่างถูกต้อง และมีตราประทับนิติบุคคลให้แก่เจ้าหน้าที่ด้านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนการตรวจปล่อยสินค้าประมงทุกครั้ง โดยหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ ต้องปรากฏรูปแบบตรงตามที่กรมประมงกำหนด รวมถึงต้องปรากฏรายการชนิดและปริมาณสัตว์น้ำมากกว่าหรือเท่ากับปริมาณสัตว์น้ำที่จะส่งออกจริง และต้องไม่เกินที่แสดงในใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร (แบบ ร.๙) มิเช่นนั้นจะถือว่า หนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ ดังกล่าว ไม่มีความถูกต้อง และด้านตรวจสัตว์น้ำจะดำเนินการแจ้งหน่วยงานผู้ออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ

นายภูริชัช วัชรสินธุ์

นักวิชาการประมงชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่  
หัวหน้าด้านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ด้านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โทร. ๐ ๒๑๓๔ ๐๕๐๔

โทรสาร ๐ ๒๑๓๔ ๐๕๐๕